

สรุปข่าว ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่มาแหล่งข่าว	ประเด็นข่าว
<p>สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>กรม.อนุมัติเพิ่ม อัตราข้าราชการ 13,280 อัตรา 7 หน่วยงาน แบ่งเป็น สธ. 9,863</p> <p>เมื่อวันที่ 30 ก.ย.58 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังพลภาครัฐ (คปร.) นำเสนอเรื่องเพิ่มอัตราข้าราชการที่ตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการปีงบประมาณ 2558 ทั้งหมด 13,280 อัตรา มีหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มอัตราข้าราชการทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. กระทรวงมหาดไทย มี 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดำรงธรรม โดยอนุมัติไปกว่า 1,137 อัตรา 2. กระทรวงยุติธรรม มี 2 หน่วยงาน คือ กรมราชทัณฑ์ อนุมัติ 1,794 อัตรา และสำนักงานป้องกันละปรายปราชัยการทุจริตภาครัฐ (ปปท.) อนุมัติไป 343 อัตรา 3. กระทรวงการต่างประเทศ อนุมัติ 7 อัตรา ตามที่ขอ 4. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อนุมัติ 143 อัตรา และในหน่วยงานที่ขอเพิ่มอัตรามากที่สุด คือ กระทรวงสาธารณสุข โดยอนุมัติไป 9,863 อัตรา โดยมีการชี้แจงในที่ประชุมว่า การเพิ่มอัตราข้าราชการ 1 คนนั้น รัฐบาลต้องเสียงบประมาณ 25 ล้านบาท ตั้งแต่รับเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการ จนกระทั่งเสียชีวิตหรือเกษียณ</p> <p>ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานเดียวของรัฐที่ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดในการบริหารงาน สามารถมีรายได้ของตัวเองจากการรักษาพยาบาลจึงสามารถนำงบประมาณของตนเองส่วนหนึ่งไปจ้างพนักงานส่งผลให้บุคลากรเหล่านี้มีความต้องการที่จะขอแปรสภาพบรรจุเป็นข้าราชการ ที่ผ่านมามีการบริการหลายรูปแบบ หากรัฐบาลไม่ช่วยเหลือ ก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจพอสมควร เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลสุขภาพให้กับประชาชน</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ไทยรัฐ ● มติชน ● เดลินิวส์ 	<p>‘บิ๊กตุ๋’ แกลง UN ชูจุดแข็งหลักประกันสุขภาพไทยเป็นศูนย์กลางเรียนรู้อาเซียน</p> <p>“พล.อ.ประยุทธ์” แกลง UN ลงทุนสุขภาพเพื่อผลประโยชน์ชาติ ประชาชนอยู่ดีกินดี ลดยากจน ชี้อายุประสบความสำเร็จหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ ระบุไทยเชื่อมั่นในความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ดึงจุดแข็งระบบสุขภาพไทย ร่วมมืออาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตั้งเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนบวกสามหลักประกันสุขภาพไทยเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ในภูมิภาค ร่วมมือวิชาการไทย-ญี่ปุ่นขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพโลก</p>

ที่มาแหล่งข่าว	ประเด็นข่าว
หนังสือพิมพ์มติชน	<p>ประกันสังคมเพิ่มสิทธิเยียวยาผู้เสียหาย ยึดแนวทาง ม.41 บัตรทอง</p> <p>เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกีจรรยา รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สปส.ได้วางแนวทางการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม จะนำรูปแบบการเยียวยาตาม มาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และอัตราการเยียวยาความเสียหาย มาใช้อ้างอิงในการร่างอัตราประกาศของ สปส. จะต้องนำรายละเอียดของอัตราการจ่าย ค่าชดเชยเยียวยาและหลักเกณฑ์ต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการแพทย์ (บอร์ด การแพทย์) ของ สปส. หากบอร์ดการแพทย์เห็นชอบก็จะร่างค่าประกาศและเข้าสู่การ พิจารณาของคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) หากเห็นชอบ บอร์ดการแพทย์ก็จะ ออกเป็นประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ต่อไป</p>
	<p>สถาบันมะเร็งแห่งชาติจับมือมหาวิทยาลัยนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น เปิดศูนย์ค้นหามะเร็งระยะ เริ่มต้น หวังตรวจพบเร็ว รักษาได้ผลดี</p> <p>นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดศูนย์ส่องกล้อง ระบบทางเดินอาหาร ว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นมะเร็งที่พบบ่อย อันดับ 3 ในเพศ ชาย และเป็นอันดับ 4 ในเพศหญิง โดยพบว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยการป้องกันและควบคุมจึง เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ</p> <p>ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร มุ่งเน้นการเป็นศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ในการค้นหา มะเร็งในระยะเริ่มต้น (Early Cancer Detection Training Center) ในภูมิภาคอาเซียน โดยการเปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก H.E. Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพแรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น ที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ H.E. Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สุขภาพแรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย ดังนั้น ความร่วมมือทางวิชาการด้านโรคมะเร็งของสองประเทศจึงถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ ดูแลสุขภาพ อันจะส่งผลไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยและประชาชนใน ภูมิภาคอาเซียน</p>